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กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  
และพิจารณาสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธกิารรอบ ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) 

 
 
 

 
 
 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย        
ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม 
Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
คณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซ่ึงเป็นการ
พิจารณาติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยเชิญผู้แทน
จากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาให้ข้อมูล โดยสรุป ดังนี้ 

๑) การจัดท าและขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง พร้อมจัดท าคู่มือมาตรฐานฯ เผยแพร่ และสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัดและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๒) การจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ มีความ
เชื่อมโยงกับทุกกระทรวงและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการ โดยก าหนดยุทธศาสตร์
ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ จนถึงเด็กมีอายุ ๖ ปีบริบูรณ์ 

๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเด็กปฐมวัย โดยได้ท าการศึกษาและส ารวจรายการชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ด้านเด็กที่ดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงค าอธิบายชุดข้อมูลให้ตรงตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ  ศึกษาโครงสร้างระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน ออกแบบระบบบัญชีข้อมูลให้สามารถดึงข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลอื่นได้ (Harvest) โดยอัตโนมัต ิ

๔) การจัดท าเอกสารวิชาการ ได้จัดท าเอกสารวิชาการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เช่น 
การพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล 

๕) การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ๓ เร่ง ๓ ลด ๓ เพิ่ม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤตเป็นวาระแห่งชาติ    
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการดูแล สนับสนุน กระตุ้นให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน 

ในปี ๒๕๖๗ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการในระดับจังหวัด ซ่ึงกลไกระดับจังหวัดที่เกิดขึ้น จะเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยลงสู่ระดับปฏิบัติ โดยบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก
ปฐมวัยอย่างแท้จริง สานต่องานเดิมจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

พิจารณารายงานสรุปผลการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายงานสรุปผลการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย และราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม -๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  

ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทางไปประชุม
ทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายงานสรุปผลการเดินทาง       

ฉบับที่  ๑๒/๒๕๖๗ วันพธุที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๗  
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ไปประชุมทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย และราชอาณาจักร สวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น การเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะกรรมาธิการในพื้นที่ข้างต้นเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
มากมายและน าไปสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงต้องน าเสนอให้คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ชุดต่ อไป          
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการเดินทาง ไปประชุม
ทวิภาคีและเยือนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย และราชอาณาจักรสวีเดน แล้วเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย ซ่ึงจะได้น ากราบเรียนต่อประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและรับทราบในโอกาสต่อไป 

พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน 
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ และ

การศึกษาเอกชน ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสวัสดิการ
และความเจริญก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยคณะอนุกรรมาธิการได้เดินทาง
ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานและจัดการเสวนาในประเด็นดังกล่าว ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ – วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๗ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับจากพื้นที่ดังกล่าวประมวลผลและประกอบเป็นรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง การจัดสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ซ่ึงขณะนี้        
คณะอนุกรรมาธิการได้ด าเนินการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และ         
อยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องและความเชื่อมโยงของข้อมูลในรายงานทั้งฉบับ ซ่ึงจะได้น าส่งรายงาน          
การพิจารณาศึกษาฯ ไปยังคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ชุดต่อไปได้ด าเนินการประสานและขับเคลื่อน          
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

พิจารณาเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดการเสวนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน         
ของคณะกรรมาธิการในรอบ ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ขับเคลื่อนภารกิจ
ตามหน้าที่และอ านาจมาตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดการเสวนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ         
ในรอบ ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ซ่ึงกิจเป็นภารกิจสุดท้ายของคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ โดยตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาและด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจที่ก าหนดไว้ อาทิ เรื่องที่ได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ๖ เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา        
๓๒ เรื่อง เรื่องร้องเรียน ๘๙ เรื่อง จัดการเสวนา /สัมมนา ๒๓ ครั้ง เดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ ๘๕ ครั้ง และการเดินทางไปประชุมทวิภาคี
และเยือนต่างประเทศ ๔ ครั้ง ซ่ึงจะได้สรุปประเด็นจากการจัดการเสวนาในครั้งนี้น าส่งไปยังไปยังคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ชุดต่อไป          
ได้ขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งระบบและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


